



### ASEAN Defence News



ตัวอย่างภาพ Hermes 450

(Wikipedia)

▶ กองทัพบกไทยได้รับมอบระบบอากาศยานไร้คนขับ Hermes 450 จากบริษัท Elbit Systems อิสราเอล จำนวน 4 ระบบ มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธี มีระยะเวลาปฏิบัติการนาน เข้าประจำการ ณ กองร้อยบินอากาศยานไร้คนขับ กองพันบินที่ 21 ศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี ใช้ในภารกิจการชี้เป้าหมาย การข่าวกรอง ตรวจการณ์และลาดตระเวน และการทำแผนที่ ซึ่งคาดหวังให้สามารถปฏิบัติการติดตามความ

เคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบ และการลักลอบนำเข้ายาเสพติด / Jane's 360

▶ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อนุมัติโครงการปรับปรุงศักยภาพกองทัพให้ทันสมัยระยะเวลาโครงการ 5 ปี งบประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะคงยุทธโศปกรณ์ที่มีความจำเป็น และจัดหายุทธโศปกรณ์ใหม่ ๆ ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ยุทธโศปกรณ์ที่กองทัพต้องการประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ เครื่องบินลำเลียง เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล เฮลิคอปเตอร์หนัก ทหารบกฟิลิปปินส์ต้องการเพิ่มศักยภาพการยิงปืนใหญ่ รถถังเบา และเครื่องยิงจรวด กองทัพเรือฟิลิปปินส์ต้องการจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเพื่อหลายภารกิจ เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำ และยานพาหนะจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบก นอกจากนี้ ยังประสงค์ที่จะจัดหาเรือดำน้ำแต่มีความเป็นไปได้น้อยมากเนื่องจากงบประมาณที่จำกัด / defensenews

▶ลาว กัมพูชา เวียดนามประชุมด้านความร่วมมือไตรภาคีทางนิวเคลียร์กับหน่วยงาน IAEA (International Atomic Energy Agency) มีรายงานเมื่อ 25 มิ.ย. 61 ว่ามีการประชุมระหว่างวันที่ 11 – 12 มิ.ย. 61 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ IAEA ดำเนินการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนากรอบและอำนวยความสะดวกในการทำงาน รวมถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์ร่วมกัน อาทิ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และความปลอดภัยจากรังสี / IAEA

▶กัมพูชาจะส่งทหารและตำรวจเข้าร่วมการฝึกกับไทยนับเป็นครั้งแรกหลังจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร เมื่อปี 54 มีรายงานเมื่อ 26 มิ.ย. 61 โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชายืนยันว่าจะส่งทหารและตำรวจจำนวน 25 คน เข้าร่วมฝึก อารักขาบุคคลสำคัญ มุ่งเน้นในการขับรถและยิงเพื่ออารักขาบุคคลสำคัญ และการฝึกซ้อมร่วมการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ โดยเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งนี้ เป็นการแถลง

ระหว่างการเยือนกัมพูชาของพลเอก ชาร์ไชย ยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิ.ย. 61 / Khmer Times



ตัวอย่างแผนที่แสดงพื้นที่พิพาท เกาะ Pedra Blanca และ Middle Rock (Wikipedia)

▶สิงคโปร์และมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือในข้อพิพาทเรื่องเกาะตามแนวเขตแดน มีรายงานเมื่อ 30 มิ.ย. 61 ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์เห็นด้วยกับข้อเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาเลเซีย ที่ให้ทั้งสองประเทศดูแลน่านน้ำในทะเลร่วมกัน โดยร่วมกันลาดตระเวน หรือร่วมปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล ในพื้นที่พิพาทใกล้กับเกาะ Pedra Blanca ซึ่งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินให้เป็นของสิงคโปร์ และให้เกาะ Middle Rock เป็นของมาเลเซีย แต่ไม่ได้ตัดสินเรื่องน่านน้ำที่รายรอบ / The Straits Times

## ASEAN +6 Defence News



ตัวอย่างภาพ เครื่องบิน P-8 Poseidon  
(Wikipedia)

▶ **เกาหลีใต้จะจัดหาเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล Boeing P-8A Poseidon (MPA) จากสหรัฐอเมริกา** ผ่านกลไกการจัดหาแบบ FMS โดยหน่วยงาน DAPA ของเกาหลีใต้เปิดเผยเมื่อ 26 มิ.ย. 61 ต้องการเครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเลที่ทันสมัยที่สุดเพื่อใช้ปฏิบัติการภารกิจน่านน้ำ ลาดตระเวน ค้นหา และกักขัง โดยจะส่งข้อเสนอต่อรัฐบาลสหรัฐฯ ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้ และยังไม่เปิดเผยจำนวนที่จะจัดหา แต่คาดการณ์ในขั้นต้นว่า

จะจัดหา 6 ลำ มูลค่า 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ / Jane's 360

▶ **ออสเตรเลียและวานูอาตูกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง** มีรายงานเมื่อ 25 มิ.ย. 61 ว่านายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพบกับนายกรัฐมนตรีวานูอาตู ระหว่างวันที่ 23 – 29 มิ.ย. 61 การกระชับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาคแปซิฟิก โดยจะเจรจาจัดทำสนธิสัญญาด้านความมั่นคง เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การรับมือกับภัยพิบัติ และการลาดตระเวนทางทะเล ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้มอบเงินให้กับวานูอาตู 290,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อการพัฒนาด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ มอบทุนการศึกษา 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และประกาศรับแรงงานของวานูอาตูเข้าทำงานในออสเตรเลียด้วย / Reuters

## World Defence News

▶ **กองทัพอากาศบารห์เรนจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16V Block 70 Fighting Falcon 16 ลำ** มูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากบริษัท Lockheed Martin ของสหรัฐอเมริกา รวม

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง การฝึก การสนับสนุน และอาวุธที่เกี่ยวข้อง ลงนามสัญญาเมื่อ 22 มิ.ย. 61 โดยก่อนหน้านี้ในเดือน ก.ย. 60 กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ



ตัวอย่างภาพ เครื่องบิน F-16 Fighting Falcon  
(Wikipedia)

อนุมัติการขายเครื่องบิน F-16V .ใหม่ จำนวน 22 ลำ และการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่ F-16C/D Block 40 จำนวน 20 ลำเดิมให้กับ บารห์เรน อีกทั้งมีการลงนามจัดหาเครื่องยนต์ Turbofan General Electric F-110-GE-129 โดยไม่เปิดเผยจำนวนในเดือน พ.ย. 60 ด้วย คุณสมบัติของเครื่องบินขับไล่ F-16V Block 70/72 ติดตั้งเรดาร์ AESA แบบ AN/APG-83 SABR ของ Northrop Grumman สหรัฐฯ ใช้ระบบเครือข่าย Link 16 Datalink จอแสดงผลห้องนักบินแบบใหม่ ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นสูง และระบบการหลีกเลี่ยงการบินชนพื้นดิน โดยบารห์เรนจะเป็นประเทศแรกที่ใช้เครื่องบิน F-16 รุ่นมาตรฐานใหม่ล่าสุดนี้. / Janes' 360

▶บริษัท BAE Systems ได้รับสัญญาจัดหา รถสะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 36 คัน จาก ไต้หวัน โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ออกมา

ประกาศเมื่อ 22 มิ.ย. 61 ว่าแบ่งเป็นรถ AAVP7A1 30 คัน รถ AAVC7A1 4 คัน และรถ AAVR7A1 2 คัน รวมมูลค่า 83.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นเทคนิคด้านวิศวกรรมการผลิต การปรับปรุง การทดสอบ และการส่งมอบ และรถทั้งหมดผลิตที่เมือง York รัฐ Pennsylvania คาดว่า จะเสร็จในเดือน ก.ค. 63



ตัวอย่างภาพ รถ AAVP7A1  
(Wikipedia)

▶บริษัท CybAero ผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ของสวีเดนยื่นหนังสือขอเป็นผู้ล้มละลาย หลังจากได้มีความพยายามมานานกว่า 3 เดือน ไม่ให้บริษัทต้องประสบภาวะวิกฤต ทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ แสวงหาตลาดลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดการสั่งซื้อ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ลงทุนจำนวนมากกับโครงการที่คาดหวังว่าจะได้สัญญาการจัดหาจากจีน แต่ต้องล้มไปเนื่องจากถูกยกเลิกใบอนุญาตการส่งออกโดรนไปยังจีน / defensenews